



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
5 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายลดปัญหายาเสพติด

1. จัดตั้งมินิธัญญารักษ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ ch7)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. มอบนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ในประเด็นบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ว่า สร. ประกาศจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ และมอบหมายให้กรมการแพทย์ โดย สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้มีการรักษาบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครบวงจรและจัดตั้ง มินิธัญญารักษ์ เพื่อให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยและสารเสพติดในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะฉุกฉินเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง และระยะยาว โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพหน่วยงานในระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ให้สามารถบำบัดฟื้นฟูได้แบบเดียวกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ โดยมีการแพทย์สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.กล่าวว่า ขณะนี้ สร. มีการจัดตั้ง มินิธัญญารักษ์ จำนวน 42 โรงพยาบาล ใน 27 จังหวัด และขยายเป็น 1 จังหวัด 1 แห่ง ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรมินิธัญญารักษ์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 จัดระบบการให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงาน โดยกำหนดรายชื่อแพทย์ พยาบาล ที่สามารถให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกจังหวัดและทุกเขต เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดฟื้นฟู และลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป

ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. กล่าวว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ในปัจจุบันการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย ยาเสพติดในภาครัฐไม่ว่าจะเป็น สบยช. หรือ รพ.ธัญญารักษ์ ภูมิภาค หรือมินิธัญญารักษ์ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะมีงบประมาณที่จัดสรรสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด และงบประมาณจากสิทธิบัตรทอง นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนในส่วนของวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงร่วมปฏิบัติและร่วมฝึกทักษะการทำงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน กำกับติดตาม เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. การกำหนดจำนวนยาเสพติดให้โทษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน hfocus linetoday)

-พล.ต.ท.ศิริศักดิ์ ตันตินวะชัย รก.ผู้บัญชาตำรวจปราบปรามยาเสพติด (รรท.ผบช.ปส.) กล่าวถึง การกำหนดจำนวนยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ตนมองว่า ตัวเลข 5 เม็ด เหมาะสมแล้ว ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงช่วยขจัดผู้ค้ารายย่อยในชุมชนได้ เพราะคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงพกยาบ้ามากกว่า 5 เม็ด เพราะแค่นี้มากกว่า 5 เม็ด ก็ต้องจำคุกอย่างน้อย 1 ปีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ การเงินการธนาคารออนไลน์ linetoday hfocus)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รก.รอง สธ. เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น จากการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เบื้องต้นมีความเห็นตรงกันว่า ในส่วนของเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เสพ ควรกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น ในการแยกแยะเบื้องต้นว่าเป็นผู้เสพ ซึ่งหากสมัครใจเข้ารับการรักษาจะไม่ถูกดำเนินคดี แต่หากไม่สมัครใจบำบัด ก็จะดำเนินคดีส่งศาลเพื่อบังคับบำบัดต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะครอบครองต่ำกว่า 5 เม็ด แต่หากสืบสวนพบพฤติกรรมการค้า ก็มีความผิดต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ ตามระเบียบของการออกร่างกฎกระทรวง จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ก่อน จากนั้นจึงจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการพิจารณาปริมาณยาเสพติดอื่นๆ ที่ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพไว้ในร่างกฎกระทรวงด้วย</p>	
<p><u>รพ.สมเด็จพระยุพราชสุคิณธรรม-คุณภาพ</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องโดยปี 2567 ได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานเป็น Quick Win ที่ต้องเร่งรัดให้เห็นเป็นรูปธรรมใน 100 วัน คือการพัฒนา รพ.สมเด็จพระยุพราชและรพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติให้เป็น รพ.อัจฉริยะต้นแบบตลอด 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมา โดยก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 5 นอกจากการเป็น รพ.อัจฉริยะต้นแบบ รพ.สมเด็จพระยุพราชทุกแห่งยังจะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยนำแนวคิด รพ.คุณธรรมมาปรับใช้ให้เป็น "โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพและนวัตกรรม"</p>	
<p><u>สธ.ติดตั้งโซลาร์เซลล์ รพ.</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ limrtoday mcot hfocus thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ส่วนใหญ่เป็น รพ.ระดับต่างๆ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 ต.ค. 2566 มีหน่วยบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 1,252 แห่ง จากทั้งหมด 1,857 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 62,245.80 กิโลวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 35,420 tCO2-eq/ปี ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 322 ล้านบาท/ปี</p>	
<p><u>ไม่พบเคมีอมตะในเครื่องสำอาง</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไอเอ็นเอ็น hfocus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย.กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อ้างถึงงานวิจัยหลายฉบับที่พบสารประกอบ PFAS สังเคราะห์ หรือสารเคมีอมตะในเครื่องสำอางกันน้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งอาจสะสมในร่างกาย จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น คอเลสเทอรอลสูง โรคต่อมไทรอยด์ โรคไต ภูมิคุ้มกันลดลง ฮอร์โมนผิดปกติ ไปจนถึงโรคมะเร็ง ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ขออนุญาตจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ไม่พบการใช้สาร PFAS หรือสารเคมีอมตะ โดย อย.ห้ามใช้สารดังกล่าวรวมถึงอนุพันธ์ของสาร 13 รายการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2566 เช่นเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรปและอาเซียน เนื่องจากจัดเป็นสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ซึ่งก่อนหน้าการออกประกาศห้ามใช้สารนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบจดทะเบียนและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบว่ามีการใช้สารนี้ในเครื่องสำอางแต่อย่างใด</p>	
<p>ทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ linetoday)</p> <p>-สคบ. ผนึกกำลังกรมควบคุมโรค ทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ย่านรามคำแหง ยึดของกลางกว่า 3.6 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ดำเนินคดี 4 ผู้ชาย ทั้งนี้ ปัจจุบันการขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดพบเห็นการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ หรือ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม ในทุกจังหวัด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-ตามที่มีการบอกต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องCDS คลอรีนไดออกไซด์ ล้างพิษวัคซีนโควิดได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ยังไม่มีข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนหรือพิสูจน์ว่าเครื่องดื่ม Chlorine Dioxide Solution มีความปลอดภัย และสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดได้ตามที่กล่าวอ้าง หากผู้บริโภคหลงเชื่อทำตามข้อมูลที่แชร์ หรือซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวมาบริโภค นอกจากจะเสียเงินเปล่าแล้ว อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	
<p>เดือนยุติความรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักรู้ เห็นความสำคัญ และร่วมกันป้องกันความรุนแรงนานาประการ ที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี รวมถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ การไม่เพิกเฉยหรือมองปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นเพียงปัญหาในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้น จากสถิติผู้มารับบริการของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในระหว่างการระบาดของ เชื้อโควิด-19 มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พบว่าในจำนวนนี้ถึงร้อยละ 40 เป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง และญาติใกล้ชิด สถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็พบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เล่าให้ผู้ปกครองฟัง และเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้จะขอความช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยิ่ง อย่างไรก็ตาม การรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจะต้องไม่ทำเฉพาะแต่เพียงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น แต่จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันไป โดยไม่ขาดช่วงห้วงเวลา</p>	
<p>เดือน ระวังไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>- สคร.9 ได้อัพเดทสถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก ปี 2566 สัปดาห์ที่ 42 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-17 ตุลาคม 2566 การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มากถึง 115,028 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 119 ราย โดยเป็นผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 15-24 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ</p> <p>ในขณะที่เขตสุขภาพที่ 9 ดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา , ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-14 ตุลาคม 2566 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 9,332 ราย และมีรายงานเสียชีวิต 6 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตได้ว่า จำนวนผู้ป่วยในปี 2566 จะมียอดผู้ป่วยมากกว่าปี 2565 หลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอให้เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเด็กเล็ก ถ้าพบผู้ป่วยจะต้องสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกคนโดยเร็ว และควบคุมค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอย่าให้เกินมาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	
<p>สคร.11 เตือน! ระวังไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thethaipress)</p> <p>-สคร.ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนระวังโรคไข้หวัดนก หลังพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ที่ประเทศกัมพูชา ย้ำห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมารับประทาน หากมีอาการไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสโรค หรือแจ้งประวัติการเดินทาง</p>	-
<p>อิสราเอลแจ้งปมยิงรถพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-สภาเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ (พีอาร์ซีเอส) แถลงประณามอิสราเอลหลังโจมตีขบวนรถพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่ฉนวนกาซ่า ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต 15 รายและบาดเจ็บอีก 60 ราย นอกจากนี้รถพยาบาลอีกคันของกระทรวงสาธารณสุข ก็ตกเป็นเป้าหมายโดยตรงจากซีปนาอูธ และถูกยิงห่างจากโรงพยาบาลเดียวกันราว 1 กิโลเมตร เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก พร้อมย้ำว่าการจู่โจมพุ่งเป้าไปที่ทีมแพทย์ถือเป็น "การละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรงและเป็นการก่ออาชญากรรมสงคราม"</p> <p>ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า ตกใจอย่างยิ่งกับรายงานเหตุโจมตีรถพยาบาล "เราขอย้ำว่าผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวก และรถพยาบาลจะต้องได้รับการปกป้องตลอดเวลา" ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในกาซ่าเพิ่มเป็นกว่า 9,257 ราย รวมกับเหยื่อในอิสราเอล 1,400 รายจากเหตุฮามาสโจมตี ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดสูงเกือบ 10,700 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 23,500 ราย</p>	
<p>สธ.มาเลย์ทุจริตซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วงโควิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่ไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 104 เครื่อง จากทั้งหมด 136 เครื่อง ซึ่งถูกจัดหาโดยบริษัท Pharamaniaga Logistics Sdn Bhd (PLSB) เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั้น ทว่ากลับไม่สามารถจะนำเอากลุ่มบุคคลใดมาแสดงความรับผิดชอบได้เลย เนื่องจากว่าไม่มีการลงชื่อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ระหว่างบริษัท PLSB และกระทรวงสาธารณสุข ยิ่งไปกว่านั้นในรายงานยังมีระบุว่ามีการสั่งให้ PLSB ดำเนินการชำระเงินล่วงหน้า สำหรับการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่บริษัทเคยมีกับกระทรวงสาธารณสุข แม้ว่าบริษัทจะไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจมาก่อนเลยก็ตาม</p>	